

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>แถลงการณ์ ฉบับที่ 27</b></p> <p>-เสนอข่าว แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 27</p> <p>คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตรวจติดตามพระอาการของพระหทัย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่า อาจมีภาวะกล้ามเนื้อพระหทัยขาดเลือด คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายการตรวจหลอดเลือดพระโลหิตของพระหทัย ด้วยการใส่สายเข้าทางหลอดเลือด และถวายฉีดสี (Coronary Angiography) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 พบว่าหลอดเลือดเส้นขวาและแขนงหนึ่งของหลอดเลือดเส้นซ้ายตีบแคบลง</p> <p>วันนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดเลือดด้วยการขยายบอลูนและฝังขดลวดค้ำยัน (Stent) ร่วมกับการใช้หัวกรอเพชร (Rotablator) ในที่ตีบแคบบางตำแหน่ง โดยไม่ต้องถวายยาสลบ ผลเป็นที่น่าพอใจ คณะแพทย์ฯ จะถวายการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป</p> <p>อนึ่ง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจติดตามปริมาณน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมอง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่ามีปริมาณลดลง</p>
มติชน	<p><b>คำตอบแทนพีฟอร์พี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธานินทร์ สีวารณธสกุล ประธานชมรม รพศ./รพท. กล่าวถึงสาเหตุที่รพ.หลายแห่งค้างจ่ายเงินคำตอบแทนพีฟอร์พี ประกอบด้วย 1.ระหว่างตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 มีการระงับการจ่าย เนื่องจากยังไม่มี การประเมินหลักเกณฑ์คำตอบแทนฉบับ 8 และ 9 ตามมติกรม.เดิม ซึ่งมีการอนุมัติให้จ่ายได้เมื่อกรกฎาคม 2558 และสธ.แจ้งให้จ่ายได้เมื่อตุลาคม 2558 ทำให้มีการค้างจ่ายสะสมมากกว่า 12 เดือน 2.สถานะการเงินของรพ. โดยเฉพาะรพ.ทั่วไปขนาดเล็กและจังหวัดที่มีรพศ./รพท.หลายแห่ง ซึ่งรายได้หลักมาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ที่ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรและจำนวนเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเอาเงินเดือนไปรวม และวิธีการจ่ายของ สปสช.ที่ เป็นปัญหา</p> <p>3.การจ่ายพีฟอร์พีต้องทยอยจ่ายตามขนาดของรพ. และสภาพคล่องของรพ. 4.ในภาพรวม ผู้บริหารรพศ./รพท. รักษาวิสัยทางการเงินการคลังได้ดี ยึดหลักรพ.ต้องไม่ขาดสภาพคล่อง เพื่อไม่ให้มีปัญหากับผู้ป่วย 5.ผู้บริหารรพศ./รพท.ไม่ได้รับผิดชอบการเงินแค่ในรพ. แต่ร่วมกับสสจ.ดูแลในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งร่วมกับผู้ตรวจราชการสธ. ดูแลในภาพรวมระดับเขต มีการชะลอหนี้และยกหนี้ให้กันในหมู่พี่น้อง รพศ./รพท.และรพช.</p> <p>สรุปในภาพรวมมีการจ่ายแน่ แต่ต้องทยอยจ่าย มิไม่กัรพ.ที่วิกฤตมากต้องได้รับความช่วยเหลือ แต่หากยังไม่แก้ไข ปัญหาเรื่องวิกฤตการเงินของรพ.ให้ถูกจุด คงจะเห็นการล่มทั้งระบบในเร็ว ๆ นี้</p>
มติชน คอลัมน์อย่างนี้ต้อง share	<p><b>การสรรหาเลขาธิการสปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติเลื่อนการเลือกเลขาธิการคนใหม่ออกไปอีก 1 เดือน เนื่องจากติดปัญหา คุณสมบัติของผู้สมัครที่มาจากสธ. เรื่องเป็นคู่สัญญา กับ สปสช.หรือไม่ จนต้องส่งเรื่องคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ล่าสุดแล้วว่กฤษฎีกาเตรียมส่งเรื่องกลับให้กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ซึ่งมี 2 ทาง คือ นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ ผู้ตรวจ ราชการสธ. ไม่ขาดคุณสมบัติ เป็นคู่ชิง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสปสช.ได้ แต่หากพบว่าขาดคุณสมบัติ เหลือแค่นพ.ประทีป ก็ต้องได้รับการรับรองตำแหน่งจากบอร์ดก่อน หากไม่ผ่าน ก็ต้องเปิดสมัครเลขาธิการใหม่ ผลจะเป็น อย่างไรรอประชุมบอร์ดวันที่ 4 กรกฎาคมนี้</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอบทความ รัฐบาลควรนำมติสพท. ที่เห็นชอบการปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภายใต้กำกับ โดยเฉพาะสพฉ. ต้องออกแบบแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบายรักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ อาทิ ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิได้ทุกสวัสดิการ ทุกสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โรงพยาบาลห้ามปฏิเสธการรักษาในทุกกรณี มีการกำหนดระบบกลางของ 3 กองทุนสวัสดิการรักษายาพยาบาลตามจ่าย ค่ารักษาพยาบาลในภายหลัง</p> <p>รัฐบาลต้องสั่งการเชิงนโยบายให้มีการออกประกาศตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 อย่างน้อย 3 ฉบับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประกอบด้วย ประกาศกำหนดเรื่อง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ประกาศกำหนดราคากลางคำรักษา และประกาศเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตได้รับการช่วยชีวิตอย่างรวดเร็ว
กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>สธ.เร่งปรับปรุงกฎหมาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.เร่งปรับปรุงพัฒนากฎหมาย 46 ฉบับ ให้ทันสมัยและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ดำเนินการปรับแก้ไปแล้วและไม่เปลี่ยนแปลงจำนวน 17 ฉบับ ที่ปรับปรุงเสร็จและประกาศใช้แล้วจำนวน 6 ฉบับ ดังนี้</p> <p>1.พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 2.พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 3.พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 4.พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 5.พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และ 6.พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งยกร่างกฎหมายอนุบัญญัติควบคู่กันไปกับการพัฒนากฎหมายที่ยังต้องปรับแก้และร่างใหม่ทั้งฉบับ จำนวน 29 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนภายในกรกฎาคม 2560 จำนวน 15 ฉบับ แบ่งเป็นกฎหมายที่ต้องแล้วเสร็จภายในตุลาคม 2559 จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่</p> <p>1.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ... 2.ร่าง พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ... 3.ร่าง พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 4.ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 5.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... 6.ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... 7.ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 8.ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ... และ 9.ร่าง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ...</p> <p>ส่วนกฎหมายที่ต้องแล้วเสร็จภายในมกราคม 2560 จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ... 2.ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ... 3.ร่าง พ.ร.บ.สมุนไพรมหาชนชาติ พ.ศ. ... 4.ร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. ... 5.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยเซลล์บำบัด พ.ศ. ... และ 6.ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ...</p>
ไทยรัฐ	<p><b>สธ.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับสสจ.ทั่วประเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินการและถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุสงกรานต์ปี 2559 ว่า สธ.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และบริษัทกลาง มีนโยบายในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อให้เป็นระบบเดียว ในส่วนของสธ.มีเพียง 3 เขตบริการสุขภาพ จาก 12 เขตเท่านั้นที่สามารถบูรณาการข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวได้ ที่เหลือติดปัญหาการประสานข้อมูล จึงขอให้เร่งดำเนินการ ที่สำคัญคือต้องรายงานมายังส่วนกลางด้วย โดยเฉพาะสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน ต้องรีบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้เชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลเดียวกัน หรือ N-Refer เพื่อให้ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศใช้ข้อมูลส่งต่อได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งคาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้</p>
กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย	<p><b>ร่างพ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันจะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กฎหมายระหว่างประเทศด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" เพื่อนำข้อมูลมาขับเคลื่อนพ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต่างจากกฎหมายของก.แรงงาน เน้นการให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเข้าไปสอบสวนโรคและแก้ไขปัญหาโรคจากการทำงาน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีเรื่องของเหมืองทองเป็นแบบอย่าง มีบทลงโทษและการจัดตั้งกองทุนไว้ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทำงาน ซึ่งจะต้องมีการหารือกันต่อไป คาดว่าจะสามารถสรุปผลและนำเสนอต่อสธ.ได้เร็ว ๆ นี้</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>ระบบบริการปฐมภูมิ</b></p> <p>-เสนอสรุปเรื่องระบบบริการปฐมภูมิ โดย แอนน์ มิลล์ ศาสตราจารย์ด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภาควิชาสาธารณสุขและนโยบาย มหาวิทยาลัยลอนดอน (London School of Hygiene and Tropical Medicine) สหราชอาณาจักร ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2552 และมีส่วนสำคัญในการประเมินผล 10 ปีกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งติดตามการพัฒนาของระบบสุขภาพของไทยอย่างใกล้ชิด เชื่อว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพจะยังคงเป็นฐานรากหลักในการสร้างความเท่าเทียมและเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในอีก 10 ปีข้างหน้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และทำให้ระบบปฐมภูมิของประเทศไทยแข็งแรง แต่การยกระดับระบบปฐมภูมิได้มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอีกจำนวนมาก ซึ่งยังขาดแคลนอีกมาก โดยไทยมีระบบบริการปฐมภูมิด้านแม่และเด็กที่เข้มแข็ง แต่ในด้านอื่นยังไม่แข็งแรง</p> <p>เนื่องจากปัจจัยที่จะทำให้ระบบสุขภาพไทยเปลี่ยนในอีก 10 ปีข้างหน้า คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การยกระดับบริการปฐมภูมิจึงสำคัญต่อการส่งเสริมและป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต้องทำคือ การเน้นระบบการส่งเสริมและป้องกันโรคในประเทศให้แข็งแรง รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลตัวเองให้ไกลห่างจากโรค นอกจากนั้นต้องมีนโยบายที่เข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจในการรักษาโรคเบื้องต้น เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล หรือการกินยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การรักษาประสบผลโดยไม่สูญเสียค่าใช้จ่ายเกินพอดี</p> <p>สำหรับการปฏิรูประบบสาธารณสุข ไม่ควรจะเป็นการเปลี่ยนอย่างรุนแรง เพราะมีระบบสุขภาพที่ออกแบบได้ดีอยู่แล้ว ควรเน้นการปรับและพัฒนาระบบ มากกว่าการเปลี่ยนซึ่งต้องใช้งบประมาณในจำนวนที่มากกว่า และหวังว่าในอนาคตกองทุนสุขภาพจะรวมกันได้เพื่อความเท่าเทียมและการจัดการที่เป็นเอกภาพ</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>สิทธิ์การรักษาข้าราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในใหม่ กำหนดให้ผู้ป่วยที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ สามารถเบิกค่ายาที่จำเป็นต้องนำกลับไปใช้ที่บ้านและยาโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยเคยได้รับมาก่อนได้ภายในวันเดียวกัน และสถานพยาบาลสามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว แยกจากค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในครั้งนั้นได้</p>
ข่าวสด	<p><b>รักษาพิษงูด้วยสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอำพร แจ่มสิน อายุ 56 ปี ชาวบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถูกงูที่โผล่ขึ้นมาจากคอกห่านฉกที่ก้น และได้ขอให้ส่งตัวไปที่วัดหนองหอย อ.ทับสะแก ให้พระช่วยรีดพิษตามความเชื่อท้องถิ่น แทนการไปรักษาที่รพ.</p> <p>ด้าน พระอาจารย์สมพงษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองหอย ซึ่งใช้เข็มสกัดพร้อมสมุนไพร รักษาผู้ป่วยจนอาการปลอดภัย สันนิษฐานว่า งูที่กัดอาจเป็นงูเห่าหรือจงอาง เนื่องจากมีบาดแผลขนาดใหญ่ เขียวฝังเข้าไปลึก</p> <p>ขณะที่นายบุญชัย ศิวลิย์ รอง สจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วง เพราะเรื่องของสมุนไพรในการใช้รักษาพิษงูยังไม่มีผลการพิสูจน์ทางวิชาการว่าได้ผล 100% ผู้ถูกงูกัดควรมาพบแพทย์ภายใน 4 ชม.จะดีที่สุด</p>
สยามรัฐ	<p><b>ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ อย. รีดไร้อันค้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีศูนย์ดำรงธรรม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รับร้องเรียนเมื่อ 23 มี.ค. 59 มีกลุ่มชายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่อย.และตำรวจภาค 2 เข้าตรวจร้านขายเครื่องสำอาง ต.หนองปรือ พร้อมแจ้งข้อหาสินค้าไม่ผ่านอย. ไม่เสียภาษี และข่มขู่ให้ชำระเงิน 300,000 บาท และให้ไปพบ เพื่อเจรจาจ่ายเงินแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี โดยเจ้าของร้านยอมจ่าย 50,000 บาท ว่า ตรวจสอบไม่พบมีเจ้าหน้าที่อย.-ตร. เข้าตรวจร้าน ล่าสุดรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย จึงขอเตือนว่า เจ้าหน้าที่ต้องมีการแสดงบัตร และไม่มีการปฏิบัติงานยามวิกาล หากสงสัยพฤติกรรม สอบถามสายด่วนอย. 1556</p>
มติชน	<p><b>ตำบลจัดการสุขภาพดี</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ข้อมูลว่า สธ.ได้ผลักดันให้เกิด "ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพดี มีเงินใช้ เน้นการทำกินทำใช้ในครัวเรือนและชุมชน จากการติดตามผลงานในรอบ 6 เดือน ในระดับชุมชน หมู่บ้าน หลายชุมชนหันมาปลูกพืชผักอินทรีย์ไว้กินเองในครัวเรือน และส่งขายในตลาดหมู่บ้านด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p><b>การแก้ไขปัญหาผู้เสพยา</b></p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง "การแก้ไขปัญหาผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน" จัดโดยมูลนิธิรณรงค์ฯ หอองแกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
บ้านเมือง	<p><b>แนะนำแลตัวเองช่วงหน้าฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีดูแลตัวเองช่วงหน้าฝน โดยกินอาหารที่ดี มีประโยชน์ เลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ปรุงด้วยสมุนไพรไทย เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบกะเพรา กระชาย เป็นต้น เพราะมีความเผ็ดร้อน เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย จากข้อมูลของสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 พ.ค. 59 พบผู้ป่วยโรคปอดบวมแล้ว 87,605 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>เตือนเห็ดพิษฤดูฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศราวุธ อุตตมาภคพงศ์ ผอ.สคร.10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มฝนตก มีเห็ดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งเห็ดที่รับประทานได้ และเห็ดพิษ ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเก็บมารับประทานจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เห็ดที่มีพิษรุนแรงที่สุดและเป็นเหตุให้เสียชีวิตบ่อยที่สุด คือ เห็ดระโงกหิน หรือ เห็ดไข่ตายซาก จะมีสารพิษ 2 ชนิดคือ อะมาท็อกซิน และฟาโลท็อกซิน ทำลายระบบทางเดินอาหาร ตับ ไต สมอ ระบบเลือด ระบบหายใจ ทำให้เสียชีวิตได้ใน 4-10 ชั่วโมง สารพิษในเห็ดจะทนความร้อนได้ดี ดังนั้นถึงแม้เห็ดจะสุกแล้ว แต่ความเป็นพิษก็ยังมีสูง การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพิษหลังรับประทานเห็ดพิษ ต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารออกมาให้มากที่สุด เพื่อลดการแพร่กระจายของพิษ โดยให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือแกง 3 ช้อนชา แล้วล้างคอ เพื่อให้อาเจียนโดยเร็วที่สุด แต่วิธีนี้ห้ามใช้กับเด็กต่ำกว่า 5 ขวบ จากนั้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาล พร้อมกับตัวอย่างเห็ดพิษ</p>
แนวหน้า มติชน	<p><b>โรคลีหู่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในหลายพื้นที่ของอีสานตอนล่าง เพียง 5 เดือน พบผู้ป่วยโรคลีหู่รวมทั้งสิ้น 63 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำเภอเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคลีหู่อย่างเข้มข้น</p>
เดลินิวส์	<p><b>ไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว จากการพบผู้ป่วยเป็นโรคไขเลือดออกที่ จ.เชียงใหม่ มีจำนวนสูงกว่าสถิติในระดับประเทศ ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยแล้ว 163 คน นพ.ไพศาล ธัญญาวิรัชกุล นพ.สสจ.เชียงใหม่ ได้ประสานไปยังอสม.ทุกหมู่บ้านให้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำรพสต. รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ชักประวัติผู้ป่วยอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ป่วย</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>บุคลากรการแพทย์ให้ความรู้ออนไลน์</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ถ่ายทอดสาระความรู้แฝงความน่ารัก ตลกขบขันผ่านเฟซบุ๊ก เช่น ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์วัย 37 ปี เจ้าของเพจ “หมอแล็บแพนด้า” ซึ่งระบุว่า เนื้อหาที่คนส่วนใหญ่ชอบจะเป็นภาพแบบชีร์รี่ส์ ส่วนอีกคนคือ หิมะ-ปิยะธิดา โตฟังศ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 มศว. เจ้าของเพจ “หมอมหิศักดิ์” แชร่ความรู้ต่าง ๆ ผ่านภาพการ์ตูนที่ดึงดูดความสนใจ และใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่าย</p>
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ตั้งศูนย์ปราบพนันยูโร</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลแข่งขันฟุตบอลยูโร โดยใช้พ.ร.บ.ฟอกเงินยึดทรัพย์บอนพนันรายใหญ่ และประสานไอซีทีบล็อกเว็บไซต์พนันออนไลน์ กำชับทุกท้องที่สร้างผลงาน ใครเข้าไปมีผลประโยชน์เจอโทษหนัก โดยจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559</p> <p>ด้าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ สวรรค์สิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และสายด่วนสุขภาพจิตเด็ก 1323 กล่าวว่า จากสถิติการให้บริการสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต ปี 2558 พบว่า มีผู้ขอรับปรึกษาปัญหาพนัน 310 ครั้ง เพศชายมากกว่าเพศหญิง 3 เท่า ในจำนวนนี้มีปัญหาพนันบอล 34% ส่วนใหญ่อยู่ในวันทำงาน อายุ 22-59 ปี ซึ่งอายุต่ำสุดอยู่ที่ 12 ปี</p>
สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>จัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา</b></p> <p>-เสนอข่าว ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษาระหว่าง กทม. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก.วัฒนธรรม ก.การพัฒนาสังคมฯ กรมการปกครอง กรมสรรพสามิต กรมควบคุมโรค และ 29 สถาบันการศึกษา 32 แห่ง ให้พื้นที่รอบสถาบันการศึกษารัศมี 1 กม. ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ ปลอดภัยเสพติด, จัดระเบียบบ้านเช่า-หอพักนักศึกษาไม่ให้มีตู้สูมอบายมุข, กวดขันสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกม อินเทอร์เน็ต, กวดขันจำหน่ายสุรา ยาตอง เหล้าปั่น, ปราบปรามการพนัน</p>
ข่าวสด	<p><b>ปลาตายเกลื่อนที่ปราจีนบุรี</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายนิมิตร หนองกระทุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่ม จ.ปราจีนบุรี ว่า ปลาในคลองโสมลอยตายเกลื่อนเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ส่งกลิ่นเหม็น คาดว่าน่าจะเกิดจากฝนที่ตกหรือโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงมา เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบค่าออกซิเจนของน้ำ อยู่ระดับ 2.5-3 วัดค่าระดับความเป็นกรด-ด่าง ได้ 6.5-7 ซึ่งจะไ้เร่งตัดปลาที่ตายออก ก่อนดำเนินการต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p><b>ฉีดเกล็ดเลือดรักษากล้ามเนื้อบาดเจ็บเรื้อรัง</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ภัทร จุลศิริ ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อเท้า รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111 กล่าวถึงนวัตกรรมฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น รักษาอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บเรื้อรัง ว่า เกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet rich plasma-PRP) เป็นเทคโนโลยีที่นำเลือดตัวเองมาปั่นให้เข้มข้น แล้วดูดเฉพาะเกล็ดเลือดที่สามารถช่วยส่งสารเคมีกระตุ้นการซ่อมแซมได้ มาฉีดจุดที่บาดเจ็บ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที คนไข้สามารถกลับบ้านได้ หลังฉีดอาจจะมีอาการปวดมากขึ้นได้ เนื่องจากเม็ดเลือดขาวกำลังกำจัดของเสีย ซึ่งอาการจะเริ่มดีขึ้นในช่วง 1-3 สัปดาห์</p>
มติชน	<p><b>ผู้หญิงเป็นไมเกรนเสี่ยงตายเร็ว</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมวิจัยผสมระหว่างสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี นำโดย นพ.โทเบียส เคิร์ท แห่งสถาบันสาธารณสุขเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เผยแพร่ผลการศึกษาระดับสูงที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า สตรีที่เป็นไมเกรนมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าปกติจากอาการหัวใจวาย โดยผู้ป่วยไมเกรนจะมีอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา และมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าปกติจากอาการหัวใจวายสูงมาก</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ซาเซียวช่วยผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม</b></p> <p>-เสนอข่าว ผลการวิจัยของศูนย์จีโนมิกส์ เรกูเลชั่น ในบาร์เซโลนา พบสารที่อยู่ในซาเซียวช่วยปรับปรุงความสามารถในการรับรู้ของผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม โดยเมื่อใช้ซาเซียวบำบัดผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม พบผู้ป่วยมีความทรงจำและพฤติกรรมตอบสนองต่อผู้อื่นดีขึ้น และจากการสแกนสมอง พบสารในซาเซียวช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาทสั่งการของสมองในการเชื่อมต่อกับผู้อื่น</p>
เดลินิวส์ มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ คอลัมน์ชะแว๊ป	<p><b>ใช้หวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว ทางท่าอากาศยานฮ่องกงสั่งกำจัดสัตว์ปีก 4,500 ตัว ที่ตลาดใจกลางฮ่องกง หลังเก็บตัวอย่างพบเชื้อใช้หวัดนก เอช 7 เอ็น 9 พร้อมทั้งสั่งระงับการซื้อขายสัตว์ปีกเป็นการชั่วคราว</p> <p>-เสนอว่า ประชาชนไทยที่จะเดินทางไปฮ่องกง ต้องระมัดระวังใช้หวัดนกให้มาก เฉพาะไวรัสจากมูลนก โดยเฉพาะนกพิราบ เข้าสู่เส้นประสาทเด็กเล็ก ก็เกิดอาการพุงพองเหมือนเป็นเริ่มขึ้นทั้งตัว</p>